

ร้านอาหารบาวาชิ สาขาชิดลม เตรียมต้อนรับลูกค้า ในคำคืนวันวาเลนไทน์สุดพิเศษ



รังสรรค์วันวาเลนไทน์ปีนี้ให้พิเศษและเต็มไปด้วยรสชาติอาหารอินเดียชั้นเลิศ

กรุงเทพฯ ประเทศไทย ให้วันวาเลนไทน์ปีนี้ เป็นอีกหนึ่งวันที่น่าจดจำด้วยการมาสัมผัสรสชาติอาหารอินเดียชั้นเลิศที่ร้านอาหารอินเดีย บาวาชิ รังสรรค์อาหารค่ำด้วยเมนู 6 คอร์สจากร้านอาหารอินเดียที่ดีที่สุด ณ ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ทุกคู่รักจะได้ใช้คำคืนสุดพิเศษนี้พร้อมกับอาหารหลากหลายเมนูจากทางร้านรวมถึงขนมปังอินเดียด้วย

สำหรับคู่รักหลายคู่ วันวาเลนไทน์เป็นการได้ใช้เวลาและรับประทานอาหารในบรรยากาศโรแมนติกพร้อมกัน โดยเมนูพิเศษในวันวาเลนไทน์นี้ ทางร้านอาหารอินเดียบาวาชิก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกดีสำหรับลูกค้าทุกคนที่จะได้ใช้เวลาร่วมกัน สามารถสัมผัสความพิเศษนี้ได้ในช่วงวันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2560 โดยลักษณะเด่นของอาหารแต่ละจานทำให้คู่รักทุกคนได้ดื่มด่ำไปกับบรรยากาศแห่งอินเดีย และแสงเทียนอ่อนๆร่วมกับเพลงประกอบคลอทำให้ทุกท่านเหมือนตกอยู่ในห้วงภวังค์แห่งรักที่มีเพียงแก่คุณและคนพิเศษ

“พวกเรามีความตั้งใจที่จะรังสรรค์เมนู 6 คอร์สนี้เพื่อให้คู่รักทุกคนได้สัมผัสบรรยากาศทั้งวัฒนธรรมและประสบการณ์การทำอาหารอินเดียชั้นเลิศเหล่านี้ พวกเราได้คัดสรรขึ้นมาจากเมนูอาหารอินเดียคุณภาพดีหลากหลาย เพื่อให้คู่รักทุกคนได้ใช้เวลาดีใจร่วมกันในวันพิเศษ” มร.วิเนย์ เชาวลา ประธานผู้บริหารกลุ่มบริษัทบาวาชิ กล่าว

เพื่อความมั่นใจว่าทุกจานจะสร้างความประทับใจให้แก่ทุกคนได้ บาวาชิได้มีการเตรียม มาลาบา มัตติ อาหารที่เป็นที่ชื่นชอบของทุกคน ครีมซาฮี มาโล คอฟต้า และปิดมือสุดพิเศษนี้ด้วยของหวาน กาจารย์ คา ฮาลวา และเป็นที่แน่นอนว่าทางร้านยังเตรียมตัวเลือกให้แก่ลูกค้าไว้อีกหลายแบบ ทั้งมังสาวิวัติ หรืออาหารปลอดกลูเตนด้วย อีกทั้งเพื่อให้เป็นมือพิเศษยิ่งขึ้นไปอีก ลูกค้าสามารถเลือกรับประทานคอร์สอาหารคู่กับไวน์ได้อีกด้วย

“ที่ร้านอาหารบาวาชิ สาขาชิดลม พวกเราต้องการที่จะเสิร์ฟอาหารแสนอร่อยให้แก่ลูกค้า เพื่อให้พวกเขามีเวลาสุดพิเศษด้วยกันและกลายเป็นความทรงจำดีๆเมื่อหวนคิดถึงความหลัง โดยในโอกาสวาเลนไทน์สุดพิเศษปีนี้ ทั้งบรรยากาศร้านและการบริการจากทางเรา ผมมั่นใจว่าบาวาชิจะสร้างความทรงจำดีๆให้แก่ทุกคนได้” มร.เชาวลา อธิบาย

เมนูราคา 1,600++ บาทไม่รวมไวน์ และเมนูราคา 2,600++ บาทรวมไวน์

สำหรับติดต่อรายละเอียดหรือรูปถ่ายเพิ่มเติม:

ณัฐพร วานิช

บริษัท มิดาส พีอาร์ คอมมูนิเคชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อีเมล: nutthaporn@midas-pr.com

เบอร์โทรศัพท์: 094 551 9512

เว็บไซต์: www.midas-pr.com

สำหรับโทรจองล่วงหน้า กรุณาติดต่อร้านบาวาชิที่ 02-656-0102, 088-868-2211 หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของร้านที่ www.Bawarchiindian.com

“เกี่ยวกับร้านอาหารบาวาชิร้านอาหารบาวาชิคือร้านอาหารอินเดียที่ดีที่สุดในเมือง โดยมีความพิเศษคือ เป็นครัว มัคไล (Mughlai) แบบดั้งเดิมของอินเดียเหนือ (North Indian) โดยเมนูอาหารได้ผสมผสานระหว่างส่วนประกอบที่ สดใหม่กับสูตรอาหารแบบดั้งเดิมเพื่อรังสรรค์เมนูจากรอบโลกมาอยู่ในจานพิเศษสำหรับอินเดีย ไทย และพม่าเพื่อ เป็นตัวเลือกให้ลูกค้าได้เลือกราคาและมื้อพิเศษสำหรับวาระโอกาสต่างๆ”